



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที 23 เดือนมกราคม 2559 หน้า 19 มูลค่าข่าว 54,837.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘นครศรีธรรมราชเกมส์’ ยืดเลข 9 เป็นสิริมงคล

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาแก่นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในเย็นวันที่ 23 ม.ค.นี้ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อัมรินทร์ สุพรรณนท์ ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 17.00 น.

บรรยากาศใน จ.นครศรีธรรมราช นอกจากจะมีการ ตัดป้ายเชิญชวนให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน ร่วมกัน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทำให้กระแสการตอบรับได้รับความสนใจค่อนข้างมาก โดยพิธีเปิดการแข่งขันทางเจ้าภาพจัดแบบเรียบง่าย พร้อมกับยึดถือความเป็นสิริมงคล โดยใช้เลข 9 เป็นเลขขึ้นนำ มี การจุดพลุ 9 ชุด, การจุดพลุร่ม 9 นัด และการยิงเปเปอร์รู้อีก 9 ชุด ส่วนการแสดงมีเพียง 2 ชุด ได้แก่ชุดสืบสานศิลปะถิ่นศรีวิชัย และชุดที่ 2 การกีฬาเกริกไกรได้ร่มพระบารมี โดยทั้ง 2 ชุดมีผู้แสดงซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนจังหวัดจำนวน 3,000 คน ส่วนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง มีจำนวน 3 คนได้แก่ พิษยะ สุหนาท่วม นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย, วรินทร์ เพชรประพันธ์ นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย และจรัส ฤทธิเดช นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ในการนี้สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี. และสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ ช่องเอ็นบีที จะทำการถ่ายทอดสดให้ชมตั้งแต่เวลา 17.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น. ในวันที่ 23 ม.ค.นี้



อย่างไรก็ตามในการแข่งขันกีฬาแก่นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ติดต่อขอทำวิทยานิพนธ์ในการขบวนการจัดการแข่งขันและในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา เนื่องจากให้ความสำคัญว่า การแข่งขันกีฬาแก่นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติเป็นหัวเร้าเมล็ดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย เป็นการปูพื้นฐานแห่งการพัฒนา นักกีฬาในระดับเยาวชนสู่ระดับทีมชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ดร.กิตติพงษ์ โพธิมุ อธิบดีกรมพลศึกษา และพระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแก่นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

